

กฟผ.รณรงค์คนไทยใช้เสื่อเบอร์ 5

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยังคงเดินหน้ารณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน โดยล่าสุดเปิดตัวโครงการเสื่อเบอร์ 5 มุ่งเป้ารณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้เสื่อเบอร์ 5 จำนวน 1,700,000 ตัว คาดจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 7 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 28 ล้านบาท และลดการปล่อย CO₂ ประมาณ 3,600 ตันต่อปี พร้อมเดินทางขอความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ตัดเย็บเครื่องแบบและชุดนักเรียน นักศึกษาด้วยเสื่อเบอร์ 5

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เป็นประธานเปิดตัวการประชาสัมพันธ์โครงการเสื่อเบอร์ 5 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานพันธมิตร อาทิ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทผู้ประกอบการเสื่อผ้า เข้าร่วมงาน

นายกรศิษฏ์กล่าวว่า “กฟผ.ได้ดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ด้วยการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสูมาตรฐานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 พร้อมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2536 จนถึงปี 2560 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้วจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้วประมาณ 338 ล้านดวง สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศลงได้ประมาณ 4,470 เมกะวัตต์ และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 15 ล้านตัน สำหรับปี 2561 กฟผ.ได้จัดทำโครงการเสื่อผ้าเบอร์ 5 เพื่อขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่

ประชาชนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่าเสื่อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ปรับปรุงเนื้อผ้าและการตัดเย็บ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในการรีด ซึ่งหากทุกคน





ร่วมมือกันหันมาใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 ตามเป้าหมายของโครงการ จำนวน 1,700,000 ตัว จะสามารถช่วยให้ประเทศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 7 ล้านหน่วยต่อปี หรือ 28 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3,600 ตันต่อปี



นอกจากนี้ ในระยะต่อไป กพผ. ได้กำหนดแผนรณรงค์ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานพันธมิตรตัดเย็บเสื้อผ้าเบอร์ 5 เป็นเครื่องแบบ รวมถึงจัดทำชุดนักเรียน นักศึกษา ด้วยผ้าเบอร์ 5 ในขณะเดียวกัน จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพทางแกงและกระโปรง เพื่อติดฉลากเบอร์ 5 ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

อีกด้วย" ผู้ว่าการ กพผ.กล่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริษัทผู้ประกอบการที่ผ่านการทดสอบ



เสื้อผ้าเบอร์ 5 แล้ว จำนวน 7 บริษัท 11 เครื่องหมายการค้า ได้แก่ บริษัท เกียรติสวัสดิ์เท็กไทล์ จำกัด, บริษัท เท็กซไทล์ แกลลอรี่ จำกัด, บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูโนเด็ต เท็กซไทล์มิลล์ จำกัด และบริษัท แอลฟาโปรเซสซึ่ง จำกัด ซึ่งพร้อมวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.